



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ ๒๕๖๓ ๒

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การย้ายข้าราชการ

เรียน นายอำเภอพังโคน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๒๓๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จังหวัดสกลนครมีข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ จำนวน ๑ ราย คือ นายรัฐนันท์ ชานันโท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร หากข้าราชการดังกล่าวได้เดินทางมารายงานตัวตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ขอให้อำเภอรายงานจังหวัดสกลนครทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”





คำสั่งกรมการปกครอง  
ที่ ๒๓๓๗/๒๕๖๗  
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงให้ย้ายข้าราชการ จำนวน ๑๖๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๗๐๐

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)  
อธิบดีกรมการปกครอง



กรมการปกครองย้ายข้าราชการ

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมการปกครอง

ได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๒๓๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป จำนวน ๑๖๓ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑	นายจิรานุวัฒน์ เต็มใจ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานบัญชี กองคลัง กรมการปกครอง
๒	นางสาวสุวิมล ละลมชัย	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง กรมการปกครอง
๓	นางสาวณัฐธินิภา คงรื่น	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบัญชี กองคลัง กรมการปกครอง
๔	นางสาววิชญา นะราช	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๕	นางสาวกัญติยา โคตรวงทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย จังหวัดเลย	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
๖	นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์แก่น	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี



ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑๔๕	นายจิรพันธ์ จันทศร	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย จังหวัดเลย
๑๔๖	นายรัฐนันท์ ชานันโท	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
๑๔๗	นางสาวญาณิศา ล่องอิม	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
๑๔๘	นางปฤษฎิ์ ลิ่นบาง	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
๑๔๙	นางสาวจิตรา สงหมด	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
๑๕๐	นางสาวทิพวัลย์ โป้วพัฒนามกุล	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
๑๕๑	นายเสรีรัตน์ รื่นอารมณ	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน งานช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุน สำนักทะเบียน ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๑ (กรุงเทพมหานคร) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ปฏิบัติราชการ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๑ สาขาจังหวัดสิงห์บุรี)	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

6/2564

